

Số: /SNN-KHTC  
V.v đóng góp ý kiến vào Dự thảo  
Quyết định và các biểu mẫu báo cáo  
định kỳ, báo cáo thống kê  
về kinh tế - xã hội

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Văn bản số 939/KH-THQH ngày 24/06/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định và các biểu mẫu báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội.

Sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và PTNT có một số ý kiến như sau:

1. Tại Biểu mẫu Tình hình nông lâm nghiệp và thủy sản tháng:

Đề nghị bổ sung các chỉ tiêu “Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại”, “Diện tích rừng bị cháy, chặt phá” (theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Tỉnh, 02 chỉ tiêu này được yêu cầu báo cáo theo tháng, quý, năm).

Bỏ chỉ tiêu “Cây phân tán” (theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Tỉnh, chỉ tiêu này được yêu cầu báo cáo theo quý, năm).

2. Tại Biểu mẫu KTXH 6 tháng, KTXH năm phần Tình hình nông, lâm nghiệp và thủy sản:

Đề nghị bổ sung các chỉ tiêu “Tỷ lệ che phủ rừng”, “Số lượng cây giống lâm nghiệp” (theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Tỉnh, các chỉ tiêu này được yêu cầu báo cáo theo quý, năm).

Đề nghị bổ sung chỉ tiêu “Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại” (theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Tỉnh, chỉ tiêu này được yêu cầu báo cáo theo tháng, quý, năm).

Dòng “Cây rau, đậu, hoa cây cảnh”, cột đơn vị tính đề nghị sửa thành “ha” cho phù hợp; dòng “Rau các loại”, cột đơn vị tính đề nghị bỏ trống vì các chỉ tiêu cần thiết (diện tích, năng suất, sản lượng) đã có tại 03 dòng tiếp theo.

Các dòng “Sản lượng thủy sản”, “Nuôi trồng thủy sản”, (trong đó nuôi lồng, bè), “Khai thác thủy sản”, cột đơn vị tính đề nghị sửa thành “tấn”; dòng Sản xuất con giống thủy sản sửa thành “triệu con”.

Đề nghị bỏ dòng “Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh”.

Các dòng “Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được/xã”, “Số xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới”, đề nghị sửa thành “Số tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bình quân đạt được/xã”, “Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, “Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”.

3. Tại Biểu mẫu thực hiện KTXH 5 năm phần Nông, lâm nghiệp và thủy sản, Kế hoạch ngành Nông lâm thủy sản 5 năm:

Đề nghị bỏ chỉ tiêu “Cà phê”, “Cao su” cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Bắc Ninh không trồng 2 loại cây này trên diện tích có thể thống kê.

Dòng “Trồng rừng tập trung”, cột đơn vị tính, đề nghị sửa đổi thành “ha” bởi diện tích rừng của tỉnh không nhiều, diện tích trồng hàng năm (bao gồm cả cải tạo, nâng cấp và trồng băng xanh cảnh lửa) đều chưa đến 100ha.

4. Tại Biểu Tình hình thực hiện Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ ...:

Sửa dòng “Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí nông thôn mới” thành “Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”.

Sửa dòng “Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch/nước máy sạch, nước hợp vệ sinh” thành 02 dòng “Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh” và “trong đó: Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch”.

Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xem xét ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Lưu KHTC, VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Trình**